

ลำดับการดำเนินงาน (Timeline) สหภาพลูกเสือรัฐสภาโลก

เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๓๒ / ณ กรุงโคโร สาธารณรัฐอาหรับอียิปต์

แนวคิดริเริ่มก่อตั้งสหภาพลูกเสือรัฐสภาโลก (World Scout Parliamentary Union – WSPU)

แนวคิดในการก่อตั้งสหภาพลูกเสือรัฐสภาโลก (WSPU) เกิดขึ้นจากการประชุมหารือระหว่าง Hon. Mr. Kim Chong-Hoh ประธานสมาคมลูกเสือรัฐสภาเกาหลี (Korean Scout Parliamentary Association – KSPA) กับ Dr. Jacques Moreillon เลขาธิการองค์การลูกเสือโลก (World Organization of the Scout Movement – WOSM)

วันที่ ๒๕ – ๒๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๔ / ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี

การประชุมเพื่อก่อตั้งสหภาพลูกเสือรัฐสภาโลก (WSPU)

มีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน ๙ คน จาก ๖ ประเทศ ได้แก่ เกาหลีใต้ อังกฤษ ญี่ปุ่น เคนยา คอสตาริกา และฟิลิปปินส์

มีการตั้งคณะกรรมการเพื่อจัดตั้งสหภาพลูกเสือรัฐสภาโลก และหารือถึงกำหนดการประชุมเพื่อจัดตั้งสหภาพลูกเสือรัฐสภาโลกอย่างเป็นทางการ

วันที่ ๔ – ๑๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๓๔ / ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี

การจัดตั้งสหภาพลูกเสือรัฐสภาโลกอย่างเป็นทางการ

มีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน ๖๐ คน จาก ๒๒ ประเทศ

มีการประกาศใช้ธรรมนูญสหภาพลูกเสือรัฐสภาโลก เมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๓๔ และมี Hon. Mr. Kim Chong-Hoh เป็นประธานสหภาพลูกเสือรัฐสภาโลก

วันที่ ๑๘ – ๒๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๗ / ณ กรุงซันติอาโกและเมืองบัลปาราอีโซ สาธารณรัฐชิลี

การประชุมสมัชชาสหภาพลูกเสือรัฐสภาโลก ครั้งที่ ๑ (The 1st WSPU General Assembly)

มีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน ๑๔๖ คน จาก ๕๕ ประเทศ

มีการรับรองคำมั่นแห่งบัลปาราอีโซ (Commitment of Valparaíso) ซึ่งแสดงถึงความร่วมมือของสมาชิกรัฐสภาและการยอมรับในข้อปฏิบัติสำหรับสมาชิกรัฐสภา ๖ ประการเพื่อประโยชน์แก่เยาวชนของโลก

วันที่ ๑๗ – ๒๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๐ / ณ กรุงมะนิลา สาธารณรัฐฟิลิปปินส์

การประชุมสมัชชาสหภาพลูกเสือรัฐสภาโลก ครั้งที่ ๒ (The 2nd WSPU General Assembly)

มีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน ๒๐๐ คน จาก ๔๑ ประเทศ

ที่ประชุมเห็นชอบปฏิญญามะนิลา (Manila Declaration) ที่เน้นความสำคัญของการศึกษานอกระบบโรงเรียนอันเป็นแนวการศึกษาที่จะสร้างหลักความประพฤติและความเป็นพลเมืองให้แก่เยาวชน นอกจากนี้ยังเห็นชอบให้ Hon. Mr. Kim Chong-Hoh ดำรงตำแหน่ง “ผู้ก่อตั้งและประธานเกียรติคุณของสหภาพลูกเสือรัฐสภาโลก” (Founder and President Emeritus of WSPU) และเลือก Hon. Prof. Aleksander Luczak สมาชิกวุฒิสภาโปแลนด์ ดำรงตำแหน่งประธานคนต่อไปของสหภาพลูกเสือรัฐสภาโลก

วันที่ ๒๓ - ๒๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๓ / ณ กรุงวอร์ซอ สาธารณรัฐโปแลนด์

การประชุมสมัชชาสหภาพลูกเสือรัฐสภาโลก ครั้งที่ ๓ (The 3rd WSPU General Assembly)

มีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน ๑๗๐ คน จาก ๔๗ ประเทศ

ที่ประชุมได้รับรองข้อมติซึ่งให้ความสำคัญกับการกำหนดนโยบายเยาวชนแห่งชาติ (National Youth Policies) ของรัฐบาลของประเทศต่าง ๆ ตามความต้องการของเยาวชนในระยะยาว ทั้งนี้ Hon. Mr. Tarek El Gendy ประธานสหภาพลูกเสือรัฐสภาโลก เห็นควรให้สำนักงานเลขาธิการสหภาพลูกเสือรัฐสภาโลกยังคงตั้งอยู่ที่สาธารณรัฐโปแลนด์ต่อไป

วันที่ ๑๕ - ๑๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๖ / ณ กรุงโคโร สาธารณรัฐอาหรับอียิปต์

การประชุมสมัชชาสหภาพลูกเสือรัฐสภาโลก ครั้งที่ ๔ (The 4th WSPU General Assembly)

มีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน ๑๓๐ คน จาก ๔๔ ประเทศ

ที่ประชุมมีการหารือร่วมกันในเรื่องต่าง ๆ อาทิ การแบ่งปันทางวัฒนธรรมเพื่อส่งเสริมให้มีการยอมรับระหว่างกัน นโยบายเยาวชนแห่งชาติเพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมการรักสันติ การพูดคุยระหว่างศาสนาเพื่อส่งเสริมการศึกษาด้านสันติภาพ การให้การสนับสนุนองค์การลูกเสือแห่งชาติ (National Scout Organizations – NSOs) ของสมาชิกรัฐสภาและการสนับสนุนการเฉลิมฉลองครบรอบ ๑๐๐ ปี กิจการลูกเสือโลกในปี ๒๕๕๐ ของสหภาพลูกเสือรัฐสภาโลก

ที่ประชุมยังมีมติอย่างเป็นทางการเป็นเอกฉันท์รับรอง “การริเริ่มช่วงเวลาสงบศึกสงครามเพื่อทำกิจกรรมกีฬาสร้างสันติภาพ (Olympic Truce Initiative)” ซึ่งจะส่งเสริมให้มีกิจการลูกเสือในพื้นที่สงคราม และสนับสนุนความพยายามขององค์การลูกเสือในการต่อสู้กับโรคเอดส์/เชื้อเอชไอวี และโรคร้ายแรงอื่น ๆ

เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๙/ เมืองดาการ์ สาธารณรัฐเซเนกัล

การประชุมสมัชชาสหภาพลูกเสือรัฐสภาโลก ครั้งที่ ๕ (The 5th WSPU General Assembly)

ยกเลิกการจัดประชุม

วันที่ ๑ - ๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๓ / ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี

การประชุมสมัชชาสหภาพลูกเสือรัฐสภาโลก ครั้งที่ ๖ (The 6th WSPU General Assembly)

มีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน ๑๗๐ คน จาก ๓๘ ประเทศ

เป็นการกลับมาเริ่มต้นกระบวนการดำเนินงานของสหภาพลูกเสือรัฐสภาโลกใหม่อีกครั้ง โดยมีการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารชุดใหม่ และที่ประชุมได้แต่งตั้ง Hon. Mr. Chung Ui-Hwa ดำรงตำแหน่งเป็นประธานสหภาพลูกเสือรัฐสภาโลก โดยมี Hon. Mr. Ryu Shionoya และ Hon. Ms. Ewa Thalén Finné ได้รับเลือกตั้งเป็นรองประธาน ทั้งนี้ ลูกเสือรัฐสภาจากประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกได้ร่วมหารือและอภิปรายกันในประเด็นเกี่ยวกับบทบาทของสมาชิกรัฐสภาต่อการส่งเสริมเยาวชนและกิจการลูกเสือ รวมทั้งริเริ่มประเด็นใหม่ ๆ อาทิ สิทธิของเยาวชน การมีส่วนร่วมของเยาวชน ความเท่าเทียมทางการศึกษา และการเข้าถึงการศึกษาของเยาวชน รวมถึงมีการอภิปรายในประเด็นสำคัญ ๆ เช่น ความยากจน โรคภัยไข้เจ็บ การใช้ประโยชน์และการค้าแรงงานเด็กและเยาวชน ตามที่ Hon. Mr. Chung Ui-Hwa ดำรงตำแหน่งประธานสหภาพลูกเสือรัฐสภาโลก จึงได้มีการย้ายสำนักงานเลขาธิการสหภาพลูกเสือรัฐสภาโลกไปยังสาธารณรัฐเกาหลี

เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๕๕ / ณ กรุงกัมปาลา สาธารณรัฐยูกันดา

สหภาพลูกเสือรัฐสภาโลกได้รับสถานะภาพผู้สังเกตการณ์ในการประชุมสมัชชาสหภาพรัฐสภา (Inter-Parliamentary Union – IPU)

สหภาพลูกเสือรัฐสภาโลกเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหภาพรัฐสภา ครั้งที่ ๑๒๖ ในฐานะผู้สังเกตการณ์ นับเป็นการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างสององค์กร

วันที่ ๖ – ๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๖ / ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

การประชุมสมัชชาสหภาพลูกเสือรัฐสภาโลก ครั้งที่ ๗ (The 7th WSPU General Assembly)

มีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน ๑๗๒ คน จาก ๑๙ ประเทศ

เน้นการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของสหภาพลูกเสือรัฐสภาโลก ในระหว่างการประชุม ลูกเสือรัฐสภาจากทั่วโลกได้เข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหภาพลูกเสือรัฐสภาโลก ครั้งที่ ๗ เพื่ออภิปรายเกี่ยวกับบทบาทของสมาชิกรัฐสภาในการสนับสนุนการพัฒนาเยาวชนและการเสริมสร้างขีดความสามารถของเยาวชน โดยเชื่อมโยงกับกิจการลูกเสือ ประเด็นที่หารือในที่ประชุมสมัชชา ได้แก่ คุณลักษณะศึกษาและกิจการลูกเสือ และการสร้างผู้นำในอนาคต

ที่ประชุมได้เลือกสมาชิกใหม่ของคณะกรรมการบริหาร ได้แก่ Hon. Mr. Ryu Shionoya จากญี่ปุ่น ให้ดำรงตำแหน่งประธาน โดยมี Hon. Ms. Ewa Thalén Finné จากสวีเดน และนายสุธรรม พันธุ์ศักดิ์ จากประเทศไทย ดำรงตำแหน่งรองประธาน นอกจากนี้ ยังแต่งตั้งตำแหน่งประธานกิตติมศักดิ์ เป็นตำแหน่งเพิ่มเติมในคณะกรรมการบริหารในฐานะประธานที่ปรึกษาสหภาพลูกเสือรัฐสภาโลก โดย Hon. Mr. Chung Ui-Hwa ได้รับเลือกดำรงตำแหน่งดังกล่าว

นอกจากนี้ ที่ประชุมสมัชชาสหภาพลูกเสือรัฐสภาโลก ได้แก้ไขธรรมนูญสหภาพลูกเสือรัฐสภาโลก เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ก่อตั้งองค์กรในปี พ.ศ. ๒๕๓๔ และยืนยันความจำเป็นที่ต้องขยายสมาชิกภาพและพัฒนาองค์กรต่อไป

วันที่ ๓๑ สิงหาคม – ๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ / ณ กรุงสตอกโฮล์ม ราชอาณาจักรสวีเดน

การประชุมสมัชชาสหภาพลูกเสือรัฐสภาโลก ครั้งที่ ๘ (The 8th WSPU General Assembly)

มีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน ๘๙ คน จาก ๒๖ ประเทศ

สมาชิกลูกเสือรัฐสภาได้เข้าร่วมประชุมสมัชชาสหภาพลูกเสือรัฐสภาโลก ครั้งที่ ๘ และร่วมอภิปรายในประเด็นสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยสำหรับเยาวชน เยาวชนและสภาวะผู้นำที่ใช้ค่านิยมเป็นพื้นฐานในการทำงาน ความสามารถในการทำงานและกิจการลูกเสือ

ที่ประชุมได้รับรองรายนามคณะกรรมการบริหารชุดใหม่ โดยแต่งตั้ง Hon. Ms. Ewa Thalén Finné สมาชิกรัฐสภาสวีเดน เป็นประธานกรรมการบริหาร นายอามร ทศนาญชลี สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เป็นรองประธานกรรมการบริหาร คนที่ ๑ และ Hon. Mr. Lee Ju-Young สมาชิกรัฐสภาสาธารณรัฐเกาหลี เป็นรองประธานกรรมการบริหาร คนที่ ๒

นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้เห็นชอบการแก้ไขธรรมนูญสหภาพลูกเสือรัฐสภาโลก โดยกำหนดให้จัดประชุมสมัชชาใหญ่ทุก ๓ ปี และจัดประชุมคณะกรรมการบริหารทุกปี ปีละ ๑ ครั้ง เห็นชอบการต่ออายุวาระการดำรงตำแหน่งของสมาชิกคณะกรรมการบริหารเพื่อความต่อเนื่องของการดำเนินงาน ยกเว้นตำแหน่งประธานและรองประธาน ตลอดจนเห็นชอบองค์ประกอบคณะกรรมการบริหารและการแต่งตั้งตำแหน่งเหรียญกษาปณ์และเลขานุการ รวมถึงการพิจารณาโดยสมัชชาใหญ่ เกี่ยวกับค่าธรรมเนียมประจำปีของสมาชิก